



ประกาศเทศบาลตำบลภูวง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตามที่ เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๓-๒-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัครแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน - เวลาสอบ	วิชาที่สอบคัดเลือก
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น.	- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)



ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ตามวันเวลาที่กำหนด โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย กรณีผู้สมัครสอบไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิที่จะเข้าสอบทันที

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประยูร จินปุม)

นายกเทศมนตรีตำบลภูวง



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลภูวง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาววิชรภรณ์ รัชอินทร์	

oka

(นายประยูร จันปุม)

นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

